

เรียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

คำขอกู้เงิน ฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อ วันที่ \_\_\_\_\_ โดยข้าพเจ้า บริษัท / ห้างหุ้นส่วน \_\_\_\_\_

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ แขวง/ตำบล \_\_\_\_\_ เขต/อำเภอ \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

1. **วัตถุประสงค์** ข้าพเจ้า ขอกู้เงินเพื่อการชำระค่าสินค้า ตามคำขอฉบับนี้ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการชำระหนี้ค่าสินค้า ดังนี้

1. การสั่งซื้อสินค้า ตามคำสั่งซื้อ สัญญาซื้อขาย ใบกำกับสินค้า เลขที่ \_\_\_\_\_ ที่มีขึ้นระหว่างข้าพเจ้าและผู้ขายสินค้าในต่างประเทศหรือในประเทศ หรือ
2. เพื่อชำระเงินตามตั๋วแลกเงิน และ/หรือ เอกสารการเรียกเก็บเงิน ให้แก่ธนาคารผู้เรียกเก็บเงินในต่างประเทศ ตามเอกสารเรียกเก็บเลขที่ \_\_\_\_\_ ที่ธนาคารมีถึงข้าพเจ้า หรือ
3. เพื่อชำระเงินให้แก่ธนาคาร ซึ่งเป็นการชำระตามเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ เลขที่ \_\_\_\_\_ ที่ข้าพเจ้าได้ขอให้ธนาคารเปิดและมีการขึ้นเงินโดยผู้รับประโยชน์แล้ว

2. **เงินกู้** ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารนำเงินกู้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ 1. ช่างต้นไปจ่ายหนี้ค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือธนาคารผู้เรียกเก็บเงิน หรือให้แก่ธนาคาร ซึ่งเป็นผู้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตามคำขอเปิดของข้าพเจ้า แล้วแต่กรณี โดยมีรายละเอียดการชำระตามเอกสาร ดังต่อไปนี้ ซึ่งได้แนบท้าย และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอฉบับนี้ 1) “คำขอโอนเงินต่างประเทศ” หรือ “คำขอชำระ/โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าภายในประเทศ” หรือ 2) การขอให้ธนาคารชำระตามเอกสารเรียกเก็บ หรือ 3) การขอให้ธนาคารชำระตามเอกสารการขึ้นเงินของผู้รับประโยชน์เลตเตอร์ออฟเครดิต โดยที่ข้าพเจ้าขอให้ธนาคารดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ชำระหนี้ค่าสินค้าเป็นเงินสดเดียวกันกับสกุลเงินของหนี้ค่าสินค้าที่จะต้องชำระดังกล่าว และเมื่อดำเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือว่าข้าพเจ้ามีหนี้ที่จะต้องชำระคืนให้แก่ธนาคารเป็นหนี้เงินสดดังกล่าวตามจำนวนที่ธนาคารได้ชำระแทนข้าพเจ้าไปนั้น ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หนี้ต้นเงิน” โดยข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ต้นเงินดังกล่าวให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ \_\_\_\_\_ ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารได้ชำระหนี้ค่าสินค้าแทนข้าพเจ้าไป จนกว่าข้าพเจ้าจะชำระหนี้ต้นเงินคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน

ชำระหนี้ค่าสินค้าเป็นเงินสดเดียวกันกับสกุลเงินของหนี้ค่าสินค้าที่จะต้องชำระ และ ขอให้ธนาคารเปลี่ยนสกุลเงินของหนี้ค่าสินค้าเป็นเงินสกุลบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ \_\_\_\_\_ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่ได้กำหนดไว้แนบท้ายคำขอฉบับนี้ อัตราใดอัตราหนึ่ง และให้ถือว่าข้าพเจ้ามีหนี้ที่จะต้องชำระคืนให้แก่ธนาคารเป็นหนี้เงินสกุลบาทตามจำนวนที่ได้มีการเปลี่ยนสกุลเงิน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หนี้ต้นเงิน” โดยข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยในหนี้ต้นเงินดังกล่าวให้แก่ธนาคารในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ เพื่อการโอนเงินชำระค่าสินค้าที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าที่ขอเงินกู้เป็นเงินสกุลบาทตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ซึ่งในขณะนี้เท่ากับร้อยละ \_\_\_\_\_ ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงตามที่ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแต่อย่างใด นับแต่วันที่ธนาคารได้ชำระหนี้ค่าสินค้าแทนข้าพเจ้าไป จนกว่าข้าพเจ้าจะชำระหนี้ต้นเงินนั้นคืนให้แก่ธนาคารจนครบถ้วน และเมื่อธนาคารได้ดำเนินการตามคำขอของข้าพเจ้า ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามจำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว

3. **ดอกเบี้ย** ข้าพเจ้าตกลงจะชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคาร เป็นรายเดือนทุกเดือน ภายในวันที่ 26 ของทุกเดือน เริ่มชำระตั้งแต่เดือนถัดไปจากเดือนที่ธนาคารได้ชำระหนี้ค่าสินค้าแทนข้าพเจ้า แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงชำระดอกเบี้ยดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ธนาคารให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายในวันชำระคืนหนี้ต้นเงิน เว้นแต่ธนาคารจะเห็นสมควรกำหนดเป็นอย่างอื่น

4. **การชำระต้นเงิน** ข้าพเจ้าตกลงชำระหนี้ต้นเงินทั้งหมด คืนให้แก่ธนาคารเพียงครั้งเดียวทั้งจำนวนให้เสร็จภายในวันที่ \_\_\_\_\_ โดยจะต้องชำระเงินสดเดียวกันกับสกุลเงินของหนี้ต้นเงิน หรือชำระเป็นเงินสกุลบาทในจำนวนที่เทียบเท่ากับหนี้ต้นเงิน ทั้งนี้ แล้วแต่ธนาคารเห็นสมควร โดยคิดคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน อัตราใดอัตราหนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 2.

5. **ค่าใช้จ่าย** ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายทุกประการในการดำเนินการต่างๆ ตามคำขอฉบับนี้ รวมทั้งค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดขึ้นเนื่องมาจากการดำเนินการทั้งหลายตามที่ระบุไว้ในคำขอฉบับนี้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงชำระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนใดๆ ดังกล่าวในวรรคก่อน ไม่ว่าจำนวนหนึ่งจำนวนใดให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือธนาคาร หรือบุคคลที่ธนาคารกำหนด (แล้วแต่กรณี) ทันทที หรือภายในกำหนดเวลาที่หน่วยงานของรัฐเรียกเก็บ หรือที่ธนาคารหรือบุคคลที่ธนาคารกำหนด ได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ (อนึ่ง ข้าพเจ้ายอมรับว่าจำนวนเงินที่ธนาคารหรือบุคคลที่ธนาคารกำหนด ได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือดังกล่าวให้ถือเป็นจำนวนที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยข้าพเจ้าจะไม่ได้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น) และข้าพเจ้ายินยอมให้เป็นดุลพินิจของธนาคารที่จะดำเนินการตามความในข้อ 9. และ/หรือยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลพินิจทวงจ่ายเงินดังกล่าวแทนข้าพเจ้าไปก่อน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าตกลงขอใช้เงินตามจำนวนที่ธนาคารได้จ่ายไปก่อนนั้นคืนให้ธนาคารจนครบถ้วน พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขนับแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินไปจนกว่าข้าพเจ้าจะชำระเงินให้แก่ธนาคารเสร็จสิ้น

6. **กรณีผิดสัญญา** เมื่อธนาคารได้ดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าตามคำขอฉบับนี้แล้ว หากมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาตามคำขอฉบับนี้ 1) ข้าพเจ้าไม่ชำระหนี้ต้นเงิน ดอกเบี้ย หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดชำระตามคำขอฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคำขอฉบับนี้ 2) ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหรือยึดถือตามข้อตกลง ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอยู่ตามคำขอฉบับนี้หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคำขอฉบับนี้ 3) เมื่อปรากฏว่าหลักฐาน หนังสือ ข้อรับรอง คำยืนยัน หรือเอกสารใดที่ข้าพเจ้ามอบให้ธนาคารไม่ถูกต้อง หรือชวนให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญใดๆ มีข้อความเท็จ หรือเป็นเอกสารปลอม หรือไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงแต่บางส่วน 4) ข้าพเจ้าถูกฟ้องดำเนินคดี หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ธนาคารเห็นว่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะทางการเงิน หรืออาจกระทบกระเทือนถึงความสามารถในการชำระหนี้ของข้าพเจ้า 5) ข้าพเจ้ามีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือกระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือยื่นคำร้องขอให้ตนเองล้มละลายหรือการประนอมหนี้ 6) ข้าพเจ้าผิดนัดไม่ชำระหนี้สินอื่นที่มีอยู่กับธนาคาร 7) เมื่อสินค้าตามคำขอฉบับนี้เกิดความเสียหายบุบสลายสูญหาย หรือเสื่อมราคาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

7. **ผลของการผิดสัญญา** หากข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมดังนี้ 1) ให้ธนาคารถือว่าเป็นการผิดนัดในจำนวนหนี้ทั้งหมด และให้บรรดาหนี้สินทั้งหลายตามคำขอฉบับนี้ ถึงกำหนดชำระทั้งหมดทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีคำบอกกล่าวเรียกเร่งทวงถามแต่อย่างใด และข้าพเจ้าตกลงจะชำระหนี้สินทั้งหลายตามคำขอฉบับนี้ให้แก่ธนาคารทันที ตลอดจนยินยอมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทั้งหลาย ในบรรดาที่ธนาคารจะพึงได้รับอันเนื่องมาจากผิดนัดผิดสัญญาของข้าพเจ้า รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม ดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดีและการบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนทุกประการ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิธนาคารที่จะบอกเลิกคำขอฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยในต้นเงินทุกประเภทตามคำขอฉบับนี้ที่ข้าพเจ้าค้างชำระอยู่ต่อธนาคาร ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกำหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข” นับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญาจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้น 2) หากข้าพเจ้ามีหนี้ค้างชำระเป็นสกุลต่างประเทศ ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลพินิจเปลี่ยน (Convert) สกุลเงินของหนี้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศนั้นมาเป็นเงินสกุลบาทได้ นับแต่วันที่ข้าพเจ้าตกเป็นผู้ผิดนัด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าธนาคารจะทำการเปลี่ยน (Convert) สกุลเงินดังกล่าวในวันและเวลาใดๆ ก็ได้ตามที่ธนาคารจะเห็นสมควร โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามข้อความในข้อ 4. ข้างต้นมาใช้โดยอนุโลม

8. **ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดผิดสัญญา** ไม่ชำระต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินจำนวนใดๆ ตามคำขอฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เป็นสิทธิของธนาคารที่จะใช้ดุลพินิจหักเงินจากบัญชีเงินฝากทุกประเภทที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร หรือเงินอื่นใดก็ตามที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารหรือที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับคืนจากธนาคาร รวมทั้งเงินที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบในกรณีที่เงินในบัญชีดังกล่าว และ/หรือ เงินที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร หรือเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้คืนจากธนาคาร หรือเงินที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของหรือเป็นเจ้าหนี้ธนาคาร ไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักชำระหนี้ได้ครบถ้วน ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลพินิจนำเงินตามจำนวนที่ข้าพเจ้าจะต้องรับผิดชอบดังกล่าวหรือหนี้ทั้งหมดนั้น หรือหนี้จำนวนที่คงเหลือหลังจากหักชำระหนี้แล้วนั้น ไปลงจ่ายในบัญชีกระแสรายวันที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคาร เพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีต่อธนาคารต่อไป และข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยทบต้นของจำนวนเงินที่เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีให้แก่ธนาคารในอัตราที่กำหนดไว้ในคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่ข้าพเจ้าทำไว้ให้กับธนาคาร และตามประเพณีการคิดดอกเบี้ยในบัญชีกระแสรายวันของธนาคารพาณิชย์ด้วย นับแต่วันที่เป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นต้นไป

9. **หากข้าพเจ้ามีหนี้ ตามคำขอฉบับนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศ** ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไข ระเบียบ และประเพณีปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์อันเกี่ยวเนื่องกับการโอนเงินต่างประเทศ และ/หรือ การที่ข้าพเจ้ามีหนี้เป็นเงินสกุลต่างประเทศอยู่กับธนาคาร และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

10. **ในกรณีที่มีการเปลี่ยน (Convert) สกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งตามคำขอฉบับนี้** ข้าพเจ้าตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบของธนาคารทุกประการในการเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว เว้นแต่จะมีตกลงไว้เป็นอย่างอื่น และข้าพเจ้าตกลงทำและลงนามในเอกสารใดๆ อันเกี่ยวกับการเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว รวมทั้งการนำส่งเงินตราต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าวให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด

11. **คำบอกกล่าว** บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ข้าพเจ้านั้น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังที่อยู่ระบุไว้ในข้างต้นของคำขอฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้ว่าส่งให้ไม่ได้เพราะข้าพเจ้าย้ายที่อยู่ที่ไม่ได้แจ้งไว้ หรือเปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนได้โดยข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อธนาคารก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ตามที่ระบุไว้ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับและรับทราบหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของธนาคารแล้วโดยชอบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น
<div style="text-align: center; margin-top: 50px;"> <p>ผู้ตรวจสัญญาและรับรองลายมือ</p> </div>

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ทำคำขอ/ผู้ให้สัญญา  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
 ( \_\_\_\_\_ )